



Gia Lai

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH GIA LAI
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC GIA LAI

NĂM THỨ 66
SỐ 3651 (5401)

THỨ HAI 20-5-2013

(11 THÁNG 4 QUÝ TỶ)

Trụ sở: 2A Hoàng Văn Thụ-Thành phố Pleiku
Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn
hoặc baogialai.vn



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (thứ ba, phải sang) và các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: K.N.B

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản 2557

Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557-năm 2013, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã gửi thư chúc mừng toàn thể chức sắc, tăng ni và Phật tử.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kế thừa và phát huy truyền thống nhập thế, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam; xây dựng, củng cố và trang nghiêm Giáo hội theo phương châm “Đạo pháp-Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “Tốt đời-Đẹp đạo”, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của mỗi địa phương và cả nước...

THANH NHẬT



Ghi sâu lời Bác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Riêng công tác quản lý bộ đội, đội ngũ cán bộ Tiểu đoàn Bộ binh 50 đã thực hiện đúng lời Bác Hồ dạy “Cán bộ phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên”, để gần gũi, thương yêu bộ đội, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, cá biệt để giúp đỡ và có hướng giải quyết thấu đáo...

(TRANG 5)

ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN GIA LAI

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

PHẠM ĐÌNH THU

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã khẳng định: “Đảng ta lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và kim chỉ nam cho hành động”. Bởi vậy, việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là việc cần thực hiện lâu dài, thường xuyên và liên tục trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

(XEM TRANG 4)

Bảo vệ nguồn nước và vệ sinh môi trường



vệ sinh môi trường

(TRANG 6)

Cần đầu tư nhiều cho hạ tầng giao thông

(TRANG 3)



Nên bỏ quy định “cấm rẽ phải” tại một số tuyến đường

(TRANG 7)

Nhiều hoạt động kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

● Tối 17-5, tại Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Hội thi Văn hóa-Thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ I năm 2013. Tham gia hội thi có hơn 1.000 nghệ nhân và vận động viên đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham dự ở hai phần thi văn hóa với 50 tiết mục văn nghệ và 7 môn thể thao dân tộc như: bóng đá, bóng chuyền, đẩy gậy, cà kheo, bắn nỏ... Sau 3 ngày thi đấu, các vận động viên có thành tích cao sẽ được lựa chọn để tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số miền núi năm 2013, khu vực 2 tổ chức tại Gia Lai cuối tháng 11-2013.

Hội thi là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 123 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp tục thực hiện có hiệu quả

Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời đây cũng là cơ hội để các dân tộc thiểu số trên toàn tỉnh có cơ hội giao lưu về văn hóa, thể thao nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống.

● Cũng trong tối 17-5, Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai đã tổ chức đêm thơ nhạc với chủ đề Tháng Năm nhớ Bác. Đồng đạo hội viên và những người yêu thích văn thơ đã đến tham dự.

Tại đây, các tác phẩm mới viết về chủ đề Bác Hồ, cuộc sống, thiên nhiên của các tác giả như Hoàng Thanh Hương, Văn Công Hùng, Lê Vi Thủy,... được trình bày cho tất cả mọi người có mặt cùng thưởng thức. Bà Nguyễn Thị

Thu Loan-Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai cho biết: Đây là dịp để các hội viên chia sẻ với nhau những tác phẩm mới, những tâm tư tình cảm và những kinh nghiệm sáng tác cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống.

● Ngày 19-5, tại Trạm Y tế xã Ia Kênh (TP. Pleiku), tuổi trẻ Sư đoàn 320 trong đó nòng cốt là cán bộ, đoàn viên thanh niên Tiểu đoàn Quân y 24 (thuộc Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần), Đoàn cơ sở Trung đoàn 54 và Hội Phụ nữ Sư đoàn phối hợp với tuổi trẻ xã Ia Kênh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 465 lượt người (số thuốc trị giá 8 triệu đồng); tặng 175 bộ quần áo, 25 cặp học sinh cho người già và các cháu học sinh nghèo.

VĂN NGỌC-PHƯƠNG LINH-NGUYỄN DUNG

Quân đoàn 3:

Tôn vinh, biểu dương các điển hình tiên tiến

Hội nghị do Đảng ủy Quân đoàn 3 tổ chức ngày 17-5, tại Hội trường Quân đoàn với 253 đại biểu tham dự.

Trong gần 2 năm (từ tháng 7-2011 đến tháng 5-2013), Quân đoàn 3 đã tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với các biện pháp cụ thể, phù hợp và đã tạo bước chuyển biến tốt về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư" của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Quân đoàn. Kết quả nổi bật là Quân đoàn đã tiết kiệm được trên 1 tỷ đồng kinh phí điện, nước và kéo dài thời gian sử dụng trang-thiết bị vật tư công tác Đảng, công tác chính trị; hàng ngàn lít xăng dầu

và gần 5 tỷ đồng để đưa vào ăn thêm và đầu tư, xây dựng doanh trại, xây dựng cảnh quan môi trường, bảo đảm đời sống cho bộ đội. Hội Phụ nữ và tuổi trẻ Quân đoàn đã xây dựng được gần 30 "Ngôi nhà nhân ái", đang triển khai xây dựng 3 "Ngôi nhà 100 đồng", quyên góp được hơn 6 ngàn bộ quần áo, sách vở, bút tặng đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa; tu sửa, củng cố được 487 công trình thanh niên... với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã tặng bằng khen cho 16 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ tháng 7-2011 đến tháng 5-2013.

NGUYỄN DUNG

Kon Tum: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia

Ngày 18-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện biên giới Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia. Tham dự lễ còn có đoàn đại biểu tỉnh Attapeu, Champasak, Sêkông (Lào), Rattanakiri (Campuchia), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và đồng đạo nhân dân huyện Ngọc Hồi.

Sau 6 tháng tổ chức tìm kiếm tại tỉnh Rattanakiri (Campuchia) và 3 tỉnh phía Nam của Lào gồm Attapeu, Champasak và Sêkông, Đợt K53 tỉnh Kon Tum đã quy tập, cất bốc được 16 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh

trong các thời kỳ chiến tranh. Trong 16 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, có 9 hài cốt được quy tập tại huyện Tà Veng và huyện Oyadav (tỉnh Rattanakiri, Campuchia), 7 hài cốt được phát hiện, quy tập tại tỉnh Champasak (4 mộ) và 3 mộ tại tỉnh Attapeu (Lào). Trong các liệt sĩ quy tập được ở Lào, có duy nhất một liệt sĩ đã xác định được tên nhờ có giấy tờ chôn theo. Đó là liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1945, quê Hương Khê, Hà Tĩnh, hy sinh ngày 18 tháng 9 năm 1977, đơn vị thuộc Đoàn 1A-Bộ Tư lệnh Đặc công.

Ngay sau lễ truy điệu, tỉnh Kon Tum đã tiến hành an táng 16 hài cốt liệt sĩ ngay tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi.

DUY TÂN

120 thí sinh tham gia vòng loại chương trình Đô Rê Mí

Sáng 18-5, tại Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku), Ban Thể thao-Giải trí và Thông tin kinh tế-Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức vòng loại chương trình Đô Rê Mí dành cho thí sinh tuổi từ 4 đến 8 tuổi. Tham gia vòng thi có 120 thí sinh là học sinh tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó TP. Pleiku có lượng thí sinh tham

gia đông đảo nhất với gần 50 em.

Biên tập viên Bạch Dương của chương trình Đô Rê Mí cho biết, các thí sinh tham gia vòng loại bằng cách thu âm thử giọng 1 bài hát bất kỳ, sau đó gửi băng ghi hình về chấm tại Hà Nội. Sẽ có 10 thí sinh xuất sắc nhất được chọn vào vòng chung kết, dự kiến tổ chức vào tháng 7-2013.

Là năm thứ 7 tổ chức, chương trình đã thu hút hàng ngàn thí sinh trong cả nước tham gia. Riêng năm nay, chương trình chỉ tổ chức thi tuyển vòng loại tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Giang, Hà Nội, Nghệ An, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh và Cà Mau. Mỗi tỉnh có ít nhất 1 thí sinh vào vòng chung kết.

PHƯƠNG DUYÊN

Tin văn

● Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ra Quyết định số 28/QĐ-UBND thu hồi 4 ha đất tại thôn T'Nung, xã Hbông mà Công ty cổ phần CTN Chư Sê thuê để xây dựng nhà máy chế tác đá mỹ nghệ. Lý do thu hồi là Công ty không triển khai xây dựng dự án. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã ra Quyết định số 34/QĐ-UBND về việc thu hồi 688 m² đất tại đường Hùng Vương, tổ dân phố 4, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê do Hạt Quản lý Đường bộ 5 đang quản lý.

LƯƠNG THANH

● Sáng 18-5, tại xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Sở Giáo dục-Đào tạo đã phối hợp với Công ty Thiết bị dạy học-Đồ chơi Tuyết Nga trao bộ trang-thiết bị dạy học và đồ chơi ngoài trời trị giá hơn 50 triệu đồng cho Trường Mầm non Lơ Pang. Là ngôi trường còn gặp nhiều khó khăn trong công tác dạy và học, Trường Mầm non Lơ Pang hiện có 1 trường chính và 7 điểm trường phụ ở 8 thôn, làng trong xã với 287 học sinh ở 3 khối lớp và 15 cán bộ giáo viên.

VĂN NGỌC

● Trong 2 ngày (17 và 18-5), Thị đoàn Ayun Pa tổ chức trại hè năm 2013 với chủ đề: "Vòng tay bè bạn". Đại diện UBND thị xã, các trường học và đồng đạo trại sinh là các học sinh thuộc các trường học toàn thị xã tham gia. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, tạo sân chơi bổ ích cho các em trong toàn thị xã, là cơ hội để các em rèn luyện kỹ năng làm việc tập thể, giao lưu học hỏi kinh nghiệm.

NGUYỄN TỬ

● Sáng 17-5, Ban Trị sự Phật giáo thị xã Ayun Pa tổ chức Đại lễ Phật đản-Phật lịch 2557 tại chùa Bửu Tịnh. Đại diện các cấp chính quyền, ban, ngành thị xã và đồng đạo tăng ni, Phật tử đến tham dự. Tại buổi lễ, các tăng ni, Phật tử tổ chức dâng hương dâng hoa, thực hiện nghi lễ tắm Phật và cầu nguyện đất nước ngày càng hưng thịnh, người dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Bên cạnh đó, Ban Trị sự Phật giáo thị xã còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản.

HOÀNH SƠN

Trường THPT Chuyên Hùng Vương: Tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho 483 học sinh khối 12

Sáng 18-5, 483 học sinh khối lớp 12 của Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã tham gia lễ tri ân và trưởng thành trong không khí vừa trang trọng vừa ấm áp.

Trong phần lễ của chương trình, em Trương Kiều Trinh-học sinh giỏi xuất sắc của trường-đại diện 483 học sinh khối 12 đọc lời tri ân đối với thầy-cô giáo, đồng thời tặng hoa cho Ban Giám hiệu nhà trường và Hội Cha mẹ học sinh. Bí thư Đoàn 13 lớp của khối 12 cũng tặng hoa thay lời cảm ơn đến các giáo viên chủ nhiệm; các lớp tặng hoa cho đại diện 13 chi hội Cha mẹ học sinh. Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, đầy xúc cảm trong ngày chia tay tuổi học trò: *Lá thư gửi thầy, Tiết học cuối cùng, Mùa hè yêu thương, Mong ước kỷ niệm xưa, Tạm biệt mái trường...*

Kết thúc năm học 2012-2013, Trường THPT Chuyên Hùng Vương có 179 học sinh khối 12 đạt học lực loại giỏi, chiếm 41,3%; khá: 226 học sinh, chiếm 52,2%; trung bình: 28 học sinh, chiếm 6,5%.

PHƯƠNG DUYÊN

Bắt khẩn cấp kẻ giết người

Khoảng 11 giờ ngày 18-5, tại nhà ông Lê Đình Nam (thôn An Lợi, xã Phú An, huyện Đak Pơ) có tổ chức cuộc nhậu, trong đó có Lương Văn Mười (tên thường gọi Lương Thanh Dũng), sinh năm 1959, trú tại Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định là đối tượng sống lang thang và ông Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1952, trú cùng thôn với ông Nam. Sau khi nhậu hết 1 lít rượu, thấy Mười say ông Bảy khuyên Mười không nên uống nữa. Mười xuống bếp nhà ông Nam lấy con dao lên đâm một nhát vào cổ ông Bảy làm đứt động mạch. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng ông Bảy đã chết. Sau khi đâm chết ông Bảy, Mười bỏ chạy lên rừng bạch đàn trốn.

Đến 18 giờ cùng ngày, Công an huyện Đak Pơ đã bắt được Lương Văn Mười.

VĨNH HOÀNG

Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng bảo vệ chính mình

● **TỔNG BIÊN TẬP:** ĐOÀN MINH PHỤNG ● **PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:** BÙI TẤN SĨ, TRẦN VĂN NGHĨA, KHUẤT ĐÌNH VIỆN ● **TRÌNH BÀY:** VĂN PHÉ ● **TÒA SOẠN, TRỊ SỰ:** 2A HOÀNG VĂN THU-THÀNH PHỐ PLEIKU
● Điện thoại: (059) 3872279 - 3824123 ● Fax: (059) 3871645 - 3821153 ● **E-MAIL:** baogialai@dng.vnn.vn ● Điện thoại quảng cáo, phát hành: (059) 3824123 - 3824123 (106) - 2470666
● Phòng ban đọc: 2470444 - 3821031 (102) ● Trang Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn hoặc baogialai.vn
● **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AN KHÊ:** 02 Hoàng Hoa Thám, thị xã An Khê ● Điện thoại - Fax: (059) 3837966 ● **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AYUN PA:** 75 Hoàng Văn Thu, thị xã Ayun Pa
● Điện thoại - Fax: (059) 3652989 ● GPXB số 1270/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17-7-2012 ● Chế bản tại Tòa soạn - In tại Công ty In Gia Lai, 102 Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku ● **Giá 2.000 đồng**

XUẤT BẢN 6 KỲ/TUẦN: THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ NĂM, THỨ SÁU, CUỐI TUẦN VÀ GIA LAI ĐIỆN TỬ



Quốc lộ 14-đoạn qua TP. Pleiku.

Ảnh: ĐỨC THỤY

Cần đầu tư nhiều cho hạ tầng giao thông

↳ LÊ LAN

Những năm qua, mạng lưới giao thông ở Gia Lai được Chính phủ, Bộ Giao thông-Vận tải quan tâm đầu tư, nâng cấp, mở rộng bằng nhiều nguồn vốn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, thiếu tính đồng bộ, tỷ lệ đường đất và đường cấp phối còn nhiều trong khi mật độ phương tiện giao thông gia tăng quá nhanh, kinh phí bảo trì thấp; địa hình quanh co, khúc khuỷu, độ dốc lớn, mưa nhiều nên thường bị sạt lở...

Thực trạng giao thông hiện nay

Là một tỉnh miền núi vì thế hệ thống giao thông của Gia Lai chủ yếu là đường bộ với tổng chiều dài 10.817 km (chiếm tỷ trọng khoảng 99%). Trong đó, 4 tuyến quốc lộ (14, 14C, 19 và 25) có độ dài 505 km (chiếm 4,67%). Quốc lộ 14 chạy hướng Bắc-Nam dài 113 km nối với tỉnh Kon Tum, Đak Lak; quốc lộ 19 chạy hướng Đông-Tây dài 168 km nối với tỉnh Bình Định và Vương quốc Campuchia về phía Tây qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. 2 tuyến quốc lộ 14 và 19 đều chạy xuyên tâm và giao nhau ở TP. Pleiku vì thế việc đi lại, giao thương giữa các tỉnh đồng bằng với Gia Lai, giữa Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên... khá thuận lợi. Ngoài ra, quốc lộ 14C dài 112 km chạy dọc biên giới phía Tây của tỉnh (giáp Campuchia) cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ an ninh biên giới.

Về hệ thống giao thông nội tỉnh, Gia Lai có 11 tuyến tỉnh lộ, dài 537 km (chiếm 4,96%) nối liền các huyện, thị xã, thành phố có vai trò là các đường vành đai của tỉnh. Đường huyện, thị xã, thành phố dài 2.582 km (chiếm 23,87%), đường xã, thôn dài 7.193 km (chiếm 66,5%). Hiện 100% xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã. Mặc dù mạng lưới giao thông nội tỉnh là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa nhưng việc đi lại vẫn là nỗi lo của nhiều người nhất là vào mùa mưa do đường lầy lội, tỷ lệ đường đất vẫn khá cao (chiếm tới 56,31%) với độ dài 6.091 km trong khi đó tỷ lệ đường bê tông nhựa chỉ có 7% (dài 758 km); bê tông xi măng chiếm 4,12% (dài 446 km) và đường đá dăm, cấp phối chiếm 13,3% (dài 1.439 km)... Bên cạnh đó, một số khu vực dân cư vẫn phải sử dụng cầu gỗ tạm hoặc phải đi vòng khá xa dẫn đến việc vận chuyển hàng hóa, nông sản gặp nhiều trở ngại, thường bị tư thương ép giá trong khi hàng hóa mang đến lại phải mua với giá cao.

Đầu tư chưa tương xứng...

Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai, mật độ phương tiện lưu thông trên một số tuyến quốc lộ 14, 19 và 25 và các tuyến

tỉnh lộ như 661, 662, 663, 664, 665... hiện nay đã tăng đáng kể, hầu hết vượt quá lưu lượng so với thiết kế, đặc biệt là đối với các tuyến quốc lộ. Chẳng hạn, lưu lượng xe con quy đổi/ngày đêm trên quốc lộ 14 năm 2009 là 5.597 lượt thì năm 2011 đã tăng lên gần gấp đôi (10.083 lượt). Và với mật độ giao thông này thì tiêu chuẩn đường của quốc lộ 14 phải đạt cấp I, II nhưng thực tế quốc lộ 14 hiện chỉ đạt cấp IV.MN. Hay như quốc lộ 19, để đảm bảo an toàn chất lượng đường phải đạt cấp II nhưng thực tế chỉ đạt cấp III.MN...

Chính phủ, Bộ Giao thông-Vận tải và tỉnh đã tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng bằng nhiều nguồn vốn, tuy vậy sự đầu tư chỉ như "muối bỏ bể", đường sá vẫn xuống cấp trầm trọng. Nguyên nhân thì nhiều nhưng tựu trung vẫn là vấn đề đầu tư kinh phí bảo trì quá thấp; mật độ phương tiện giao thông gia tăng quá nhanh (năm 2009 phương tiện giao thông đăng ký quản lý tại tỉnh là 423.241 phương tiện (trong đó có hơn 400 ngàn xe mô tô và trên 20 ngàn xe ô tô) đến năm 2011 đã tăng lên 518.042 phương tiện với 493.820 mô tô và 24.222 ô tô). Nghiêm trọng hơn, lưu lượng xe tải chở hàng hóa gia tăng nhanh kể cả lượng và chất, nhiều xe bất chấp nguy hiểm chở quá tải lên đến 30-40%, thậm chí là 100%. Theo thống kê trong 3 năm gần đây, khối lượng vận tải khách và hàng hóa tăng lên khá nhanh, bình quân hàng năm tăng 14% lượt khách vận chuyển và trên 20% đối với hàng hóa.

Ngoài ra, do yếu tố địa hình Gia Lai khá phức tạp, mạng lưới giao thông quanh co, khúc khuỷu, độ dốc lớn và thời tiết Tây Nguyên mưa nhiều, độ ẩm cao nên thường xuyên bị sạt lún làm kết cấu mặt đường dễ bị hư hỏng. Có tuyến đường làm xong qua một mùa mưa là "nát" như cũ...

Có thể nói, mạng lưới giao thông luôn được xem là huyết mạch quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, kết nối văn hóa giữa các vùng miền. Đầu tư tương xứng là vấn đề cấp thiết mà Chính phủ, Bộ Giao thông-Vận tải và tỉnh cần quan tâm ngay từ bây giờ. Có như vậy, kinh tế Gia Lai mới phát triển vững mạnh và điều kiện đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng xa, vùng sâu mới được nâng cao. LL

Người nuôi heo khốn đốn

↳ NGUYỄN DIỆP

Từ cuối năm 2012 đến nay, người chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ do giá heo hơi xuống thấp, trong khi chi phí đầu tư tăng cao. Hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và nhiều trang trại đã không còn mặn mà với việc tái đàn vì sợ lỗ nặng thêm.

Thực tế, giá heo hơi trên thị trường không ổn định và xuống thấp, người chăn nuôi phải bán dưới giá thành nhưng vẫn khó tiêu thụ và bị thương lái o ép. Là người nuôi heo lâu năm, bà Nguyễn Thị Trì, thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku buồn rầu cho hay: "Hai năm trở lại đây gia đình không còn dám nuôi nhiều heo nữa. Vì giá heo hơi đến kỳ bán thường rất thấp, không đủ bù tiền rau cám. Chỉ nuôi vài ba con tận dụng nguồn thức ăn sẵn có. Nuôi nhiều sợ bị lỗ nặng như các đợt trước". Giá heo thịt cũng như heo giống trên thị trường rất ảm đạm và không mấy khả quan, thậm chí còn thấp hơn năm 2012 khiến nhiều hộ chăn nuôi heo ngại tái đàn trở lại.

Hiện tại giá heo hơi chỉ còn 38-39 ngàn đồng/kg, trong khi mức giá của năm 2012 từ 46 ngàn đồng đến 47 ngàn đồng/kg, người chăn nuôi heo không còn lãi như trước. Đặc biệt, giá thức ăn liên tiếp tăng cao, đã trở thành trở ngại lớn cho người chăn nuôi nhỏ lẻ. Bình quân mỗi con heo thịt khi xuất chuồng, người nuôi chịu lỗ ít nhất 400-500 ngàn đồng/con.

Trong khi giá heo hơi giảm mạnh trên thị trường, việc sản xuất cung ứng heo con giống cũng không mấy sáng sủa. Theo thông tin từ Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh, từ đầu năm đến nay tình hình sản xuất, cung ứng tinh heo và heo con giống của Trung tâm gặp rất nhiều khó khăn. Sản lượng tinh heo và heo con giống giảm từ 20% đến 30%. Đặc biệt, giá heo con giống đã giảm rất mạnh dù chỉ còn 50-55 ngàn đồng/kg, thấp hơn rất nhiều so với năm 2012 nhưng vẫn rất ít người chăn nuôi tìm mua. Mức giá của năm trước là 70.000-80.000 đồng/kg. Không chỉ Trung tâm Giống vật nuôi, nhiều trang trại sản xuất heo giống trên địa bàn tỉnh cũng đã giảm mạnh vì không tìm được đầu ra, buộc phải giảm đàn heo sinh sản hoặc chỉ nuôi ở mức độ cầm chừng.

Ông Lê Minh Đức-Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh cho biết: "Người nuôi heo đang gặp rất nhiều khó khăn và bất lợi vì giá heo hơi xuống quá thấp, trong khi giá thức ăn gia súc, thuốc thú y, điện, nước liên tục tăng cao. Đặc biệt từ năm 2011 đến nay, giá heo thịt xuất chuồng giảm mạnh khiến người chăn nuôi bị lỗ nặng, không dám tái đàn như trước. Chính vì vậy, việc sản xuất cung ứng heo con giống và tinh heo của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, đàn heo nái ngoại trên 100 con mỗi tháng cung ứng từ 200 đến 300 con heo giống nhưng rất khó tiêu thụ, ảnh hưởng rất lớn đến việc tăng đàn theo quy mô của Trung tâm trong năm 2013 này".

N.D



Đàn heo con giống tại Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh. Ảnh: N.D

ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN GIA LAI

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (*)

PHẠM ĐÌNH THU

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới và 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua từng năm đã có những đổi mới với nhiều hình thức phong phú, nội dung sinh động, phù hợp. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tích cực vào việc củng cố, xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa trong Đảng và trong xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư, trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương). Ban Tuyên giáo cấp ủy tổ chức các lớp học tập cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên cơ sở và các lớp học tập chuyên đề cho đội ngũ giáo viên. Việc triển khai học tập các chuyên đề hoàn thành trong tháng 12-2003 với trên 90% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập, viết thu hoạch. Từ năm 2006 đến nay, gắn với thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc đưa Tư tưởng Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực tiễn, bám sát cuộc sống hơn.

Việc tổ chức học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp trong tỉnh tổ chức triển khai có nền nếp, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về giá trị và vai trò của Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, viết thu hoạch, liên hệ kiểm điểm tự phê bình và phê bình, xây

dựng kế hoạch thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia hàng năm đạt trên 95%. Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được chú trọng. Nhiều địa phương, đơn vị đã duy trì khá tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thanh-thiếu niên, nhi đồng học tập về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng đã được duy trì thường xuyên, gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương với nhiều hình thức như: tuyên truyền, cổ động trực quan, chiếu phim tư liệu; hoạt động văn hóa, văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ; giới thiệu nhiều ấn phẩm, tài liệu sinh hoạt chi bộ, tài liệu sinh hoạt nhân dân, bản tin tuyên truyền, sách, báo viết về cuộc đời, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên báo và phát thanh, truyền thanh, truyền hình...; qua đó tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Trên cơ sở học tập, quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp trong tỉnh triển khai nghiêm túc, có nền nếp với nhiều biện pháp tích cực. Hầu hết các cơ quan, địa phương, đơn vị cấp huyện và các sở, ngành cấp tỉnh đã bổ sung xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai việc viết sổ tay "Làm theo gương Bác" đến toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua 1 năm thực hiện cho thấy, đa số đảng viên đã thực hiện có nền nếp việc đăng ký làm theo gương Bác và tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện của cá nhân theo định kỳ hàng tháng; nội dung đăng ký tập trung thực hiện các chuẩn mực đạo đức và đạo đức nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị.

Xuất phát từ yêu cầu chuyển trọng tâm từ học tập sang làm theo tấm

gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc làm theo gương Bác ngày càng trở thành việc làm thường xuyên, cụ thể, thiết thực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp trong tỉnh đã tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào, cuộc vận động ở cơ sở, với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế. Mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động làm theo gương Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, cấp ủy các cấp đã chú trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để đưa việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng sâu rộng trong các thôn, làng, tổ dân phố và lan tỏa đến từng hộ gia đình, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, đoàn kết chung sức xây dựng đời sống mới ở khu dân cư. Nhiều địa phương, đơn vị cơ sở và các cơ quan chuyên môn, trường học, lực lượng vũ trang đã triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng; đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, các loại tội phạm. Điển hình như: xã Kdang (huyện Đak Đoa) với mô hình kết nghĩa giữa các hộ làm kinh tế nông nghiệp với đồng bào dân tộc tại chỗ; các xã Đak Yă, Ayun Hạ, Hà Bầu... tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở; thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) vận động nhân dân thực hành tiết kiệm, góp quỹ, góp công giúp đỡ người nghèo...

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục có những nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu để nêu gương và nhân rộng việc học tập và làm theo gương Bác. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cần được thực hiện nghiêm túc. Qua đó đem lại những kết quả tích cực, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, đảm bảo sự ổn định chính trị và góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

P.B.T

(*) Đầu đề do Báo Gia Lai đặt.

Nhàn đàm

Sinh hoạt chi bộ

BÍCH HÀ

Theo các quy định của Đảng, thì chi bộ, chi bộ cơ sở, hiểu chung ở đó là nơi được gọi "hạt nhân chính trị", gắn liền với một đơn vị cơ sở nhất định, và có vai trò rất quan trọng, bởi ở đó nó được coi là "một sợi dây, một cây cầu" nối liền Đảng với quần chúng.

Quan trọng hơn, chi bộ, chi bộ cơ sở còn là nơi trực tiếp đưa đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống, tổ chức cho quần chúng thực hiện những đường lối, chính sách đó và qua thực tiễn rút ra những vấn đề cơ bản thành công, thất bại và nguyên nhân trong việc phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị nhằm bổ sung, phát triển đường lối của Đảng ngày càng hoàn thiện và phù hợp thực tiễn đời sống ngày một biến đổi theo quy luật khách quan của nó.

Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và chi bộ cơ sở còn nhiều nội dung cần nói, tuy nhiên chỉ với những vấn đề cơ bản nêu trên, chúng ta đã thấy đó là việc hết sức quan trọng trong vấn đề tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị... Để triển khai những công việc hàng tháng và nhiệm vụ cho từng thời kỳ, giai đoạn, và ổn định, củng cố tổ chức chính cho bản thân của chi bộ và chi bộ cơ sở, cấp trên còn có nhiều những quy định. Trong đó, quy định về thời gian, nội dung sinh hoạt chi bộ là rất cụ thể, đồng thời với đó, quyền vận dụng linh hoạt của cấp ủy cơ sở cho mỗi kỳ sinh hoạt cũng rất lớn. Tuy thế, chúng ta nếu là những đảng viên, qua các kỳ, tháng, năm... tham gia sinh hoạt, chắc chắn ai cũng có thể tự đánh giá về chất lượng, về thời gian, về hình thức của việc sinh hoạt ấy khi đối chiếu với những điều quy định hiện hành.

Hiện trong đảng, không ít những cán bộ, đảng viên vô cùng lạc hậu về nhận thức chính trị, yếu kém, lệch lạc về quan điểm tư tưởng (loại trừ những thành phần thoái hóa biến chất chính trị, diễn biến tư tưởng theo chiều chống Đảng), điều ấy chứng tỏ việc thông qua sinh hoạt chi bộ để giáo dục và lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng là việc nếu không nói là qua loa đại khái thì đã từ lâu quá nhiều chi bộ đã... quên, thậm chí không biết việc ấy là việc của chi bộ và nó được coi là công tác hàng đầu là nội dung bất di bất dịch trong sinh hoạt chi bộ. Nhiều nơi sinh hoạt chi bộ chẳng khác gì một buổi (có thể vài ba chục phút) họp thông thường bàn công việc sự vụ của một phòng chuyên môn, một thôn, xã về công việc hành chính. Đã không dưới vài lần người viết bài này lăm lăm bàn chuyện làm công tác cán bộ trong sinh hoạt chi bộ, coi từ chi bộ mà phát hiện, đưa đất, giao nhiệm vụ, kiểm tra uốn nắn, khi "chín" thì đưa vào quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao nhận thức toàn diện và sử dụng một cách có hiệu quả, phát huy khả năng cống hiến của từng loại cán bộ trên từng công việc phù hợp sở trường của từng cá nhân. Thế nhưng... đó cũng chỉ là đề xuất, thực tiễn của công tác cán bộ khác xa với những gì người viết bài này vừa đề cập trở lại vấn đề đã... cũ?

Sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nếu nghiêm khắc, mỗi một chi bộ đối chiếu những gì Bác Hồ đã dạy và các quy định về chuyện sinh hoạt chi bộ xem chúng ta học và làm theo gương Bác đến đâu? Là chỉ đơn cử việc sinh hoạt có tính "lý thuyết" về học thôi, chưa nói việc biến nội dung sinh hoạt chi bộ để trở thành công cụ lãnh đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát trên những công việc được giao mà theo vai trò được định và nơi nó được hình thành, ở đó gần như tất cả đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước thông qua để đi vào cuộc sống.

B.H



Về thăm làng Sen quê Bác.

Ảnh: B.H

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và có những việc làm hay, ý nghĩa trong xây dựng đơn vị, thắt chặt tình đoàn kết quân-dân, nỗ lực xây dựng, bảo vệ biên cương...



Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 50 tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Ảnh: P.D

Ghi sâu lời Bác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

PHƯƠNG DUNG

Huấn luyện giỏi

Nhận thức rõ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã đưa vào Nghị quyết lãnh đạo, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, phân công các Đảng ủy viên trực tiếp sinh hoạt, theo dõi, giúp đỡ từng chi bộ, đơn vị trực thuộc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn thấm sâu và thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy “Hành động gương mẫu của cán bộ là mệnh lệnh không lời đối với người chiến sĩ”; luôn thực hiện đúng khẩu hiệu “Rèn cán, luyện binh, rèn mình mới rèn chiến sĩ”, gương mẫu đi đầu trong mọi

nhiệm vụ, tích cực tự giác, học tập nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy, huấn luyện. Theo đó, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp và 80% đạt khá, giỏi. Đại úy Trần Quốc Hiếu-Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết, trong thực hành huấn luyện, đơn vị luôn theo sát bộ đội, bám sát quan điểm, nguyên tắc, phương châm, kế hoạch; tổ chức chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị nên bộ đội luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ chiến thuật được nâng cao, làm chủ vũ khí thiết bị. Năm 2012, huấn luyện phân đội đạt khá, các bài bắn súng hỏa lực của bộ binh đạt giỏi.

Đặc biệt, trong xây dựng chính quy, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần,

tăng cường thực hiện dân chủ, nhất là nâng cao hiệu quả thực hiện đối thoại dân chủ, ngày chính trị văn hóa tinh thần, ngày pháp luật. Tổ chức tốt cho cán bộ, chiến sĩ học “Mỗi tuần một điều luật”, duy trì có nền nếp hoạt động “Tổ tư vấn tâm lý-Pháp lý quân nhân”... Riêng công tác quản lý bộ đội, đội ngũ cán bộ đã thực hiện đúng lời Bác Hồ dạy “Cán bộ phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên”, để gần gũi, thương yêu bộ đội, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, cá biệt để giúp đỡ và có hướng giải quyết thấu đáo...

Từ những kết quả đã đạt được, Tiểu đoàn đã vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi, riêng năm 2012 được UBND tỉnh tặng bằng khen, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Vững vàng nơi biên cương

Đứng chân trên địa bàn biên giới xã Ia Nan (huyện Đức Cơ), Đồn Biên phòng Ia Nan (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) có nhiệm vụ quản lý 8,8 km đường biên giới tiếp giáp với Campuchia. Dù đời sống của người dân còn nhiều khó khăn song họ luôn có mối quan hệ tốt với Đồn Biên phòng trong việc bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Theo Trung tá Nguyễn Minh Tông-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan, những năm qua, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn luôn có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát nhiệm vụ bảo vệ biên giới và chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch bảo vệ biên giới theo quy định nhằm đấu tranh chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, đơn vị chú trọng công tác tuần tra,

kiểm soát trên các hướng địa bàn trọng điểm, qua đó kịp thời ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quy chế biên giới.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, xây dựng cơ sở chính trị thôn, xã nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành quản lý có hiệu quả. Đơn vị đã xây dựng và duy trì các mô hình điểm, phong trào “Quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ đường biên cột mốc và giữ gìn trật tự an ninh thôn làng” phối hợp với phong trào “Giữ gìn trật tự an ninh thôn, làng và tổ giặc tội phạm”, tạo được sự đồng thuận của chính quyền địa phương và nhân dân. Thực hiện chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới và hải đảo”, đơn vị đã xây dựng 16 ngôi nhà cho người nghèo trên địa bàn và 2 ngôi nhà đại đoàn kết trên đất bạn Campuchia. Ngoài ra đơn vị còn nhận đỡ đầu một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi tháng hỗ trợ 200.000 đồng và 20 kg gạo để cháu Rơ Châm H’Pháo được đến trường...

Trao đổi với P.V, Trung tá Nguyễn Minh Tông cho biết: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, đơn vị đã có những việc làm thiết thực, hiệu quả; cụ thể hóa những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, chiến sĩ phù hợp với tình hình của đơn vị, rèn luyện phấn đấu, tăng cường công tác đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được

P.D

Người nữ cán bộ Mặt trận hết lòng vì nhân dân

THU HUỆ



“Năng động, nhiệt tình, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; sống chan hòa, gần gũi, đoàn kết với đồng nghiệp; đảm đang, chu toàn việc nhà; đặc biệt gương mẫu trong việc học tập và làm theo gương Bác...” là những lời chúng tôi nhận được khi gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, đảng viên Ủy ban MTTQ thị xã An Khê cũng như bà con tổ 6, phường An Phú (thị xã An Khê) dành cho chị. Chuyện trò cùng chị, chúng tôi lại càng quý trọng hơn người phụ nữ hiền hậu, có đôi mắt biết cười và rất biết quan tâm đến người khác này. Chị là Nguyễn Thị Hồng Minh-Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã An Khê.

Gắn đời mình với mảnh đất An Khê

Rủ rỉ cùng chúng tôi chuyện cuộc đời mình, chị Minh vẫn luôn giữ một vẻ mặt ôn hòa với nụ cười thân thiện. Về mặt ấy trở nên tươi tắn hơn khi nhắc đến chuyện những đứa con nay đã trưởng thành, có việc làm ổn định tại TP. Hồ Chí Minh và Quy Nhơn (Bình Định); con út đang là sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh. “Nhìn các con trưởng thành, tôi lại thấy những ngày vất vả, buồn thương của 10 năm trước rồi cũng đang dần qua đi-giọng chị thoát rưng rưng-Hồi đó, khi anh ấy đột ngột qua đời, nhìn đàn con thơ dại, nhiều khi tôi tưởng mình không thể gồng mình vượt qua những khoảng trống đáng sợ, bởi, dù có mạnh

mẽ đến mấy, mình cũng vẫn là phận nữ nhi...”.

Bất ngờ nghe chị nhắc đến chuyện chồng con, chuyện quê hương, bản quán, tôi có cảm giác như người phụ nữ mà mình vừa mới gặp làm quen đây đã trở nên rất đỗi thân thiết trong một niềm cảm mến đến bất ngờ. Thì ra, chị quê ở Phú Thọ, cùng gia đình vào định cư ở An Khê từ năm 1976. Đất bển duyên người, sau 4 năm học Đại học Lâm nghiệp Tây Nguyên, thêm 5 năm công tác tại Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên; từ năm 1988 đến nay, chị gắn bó với mảnh đất An Khê, từng là Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện, Phó Chủ tịch HĐND rồi Phó Chủ tịch UBND thị xã; từ năm 2010 đến nay là Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã An Khê. Là người đầu tàu trong công tác tập hợp đại đoàn kết dân tộc, chăm lo cho cuộc sống của nhân dân trên địa bàn, chị luôn gần dân, sát dân, biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có ý kiến đề xuất với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương những giải pháp thực hiện phù hợp với lòng dân. Đồng thời chị luôn trăn trở tìm ra những giải pháp tích cực nhất nhằm giúp đỡ cho người nghèo và những gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống, đổi mới nội dung và phương thức vận động để khơi dậy lòng nhân ái, tình yêu thương con người trong các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn chăm lo công tác an sinh xã hội góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Từ những nỗ lực của chị, cùng với sự phấn đấu của cán bộ, đảng viên trong đơn vị, những năm qua, Ủy ban MTTQ thị xã An Khê luôn là lá cờ đầu trong công tác Mặt trận, được Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen năm 2010-2011, năm 2012, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua là tập thể lao động xuất sắc, riêng chị Minh, trong 3 năm liền (2010-2012) đều được Trung ương MTTQ tặng bằng khen; hoạt động của Ủy ban MTTQ thị xã An Khê đã đạt được những kết quả đáng mừng như: tổ chức tốt Hội

nghị tổng kết 15 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 10 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, được dự hội nghị điển hình toàn quốc (năm 2010), tổ chức thành công Hội thao đại đoàn kết cấp thị xã lần thứ nhất và thứ hai (năm 2010 và 2012); tham gia Hội thao đại đoàn kết cấp tỉnh lần thứ ba, kết quả đạt giải nhì toàn đoàn (năm 2010)...

Hết lòng chăm lo cho cuộc sống của người dân

Loanh quanh chuyện gia đình, chuyện công việc một hồi, chị cười: Học tập và làm theo gương Bác, tôi luôn gương mẫu, thực hiện tốt vai trò của người đứng đầu cơ quan, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, mọi việc tôi làm, nếu không có sự giúp sức của các đồng chí lãnh đạo địa phương, của anh em đồng nghiệp, của bà con tổ dân phố và của rất nhiều bạn bè, thì chắc hẳn kết quả không đạt được như mong muốn. Đơn cử ngay trong việc chăm lo cho các hộ nghèo, làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội; sự nỗ lực cố gắng tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất cho công tác này của Ủy ban MTTQ thị xã cộng với sự cộng đồng trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, các cá nhân và doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo của An Khê giảm rõ rệt (hiện tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,95%); đời sống của người dân thị xã được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần.

Là chị Minh đang nói đến việc Ủy ban MTTQ thị xã, cùng với việc đổi mới hình thức vận động gây quỹ “Vì người nghèo”, từ năm 2010 đến nay đã phối hợp tổ chức hàng loạt các chương trình như “Uống nước nhớ nguồn”, “Tấm lòng nhân ái”, “Tết cho người nghèo” từ đó mà vận động cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn, kêu gọi lòng hảo tâm của các doanh nghiệp trong và ngoài thị xã hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn từ cây trồng, vật nuôi, vốn sản xuất đến dựng nhà “Đại đoàn kết”. Riêng quỹ “Vì người nghèo”, số tiền tăng lên theo từng năm (năm 2010 vận động được 200 triệu đồng, năm 2011 là 700 triệu đồng, từ năm 2012 đến nay đã vận động được trên 1,1 tỷ đồng); đó là chưa kể đến việc Mặt trận thị xã còn vận động các doanh nghiệp trực tiếp hỗ trợ cho con em hộ nghèo xe đạp và học bổng... đã góp một phần không nhỏ trong công tác an sinh xã hội của địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thắng-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê đã dành cho chị Minh những lời nhận xét chân thành, xác đáng: Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh là một cán bộ mẫu mực, có tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng vì công việc. Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã, đồng chí Minh đã luôn tìm ra những hình thức phù hợp, những hoạt động hữu ích nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần chăm lo cuộc sống cho nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ; đặc biệt trong công tác tiếp xúc cử tri, đối thoại hàng tuần với công dân đã luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của dân và có những đề xuất hướng giải quyết kịp thời, hiệu quả; đồng thời đã phối hợp tốt với lãnh đạo HĐND, UBND, các ban ngành, đoàn thể thị xã hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thị xã đề ra...

T.H

DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

Nhiều cách triển khai lấy ý kiến

✍ **HỒNG THƯƠNG**

Những ngày này, cùng với các địa phương trong cả nước, các xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku đã và đang tiến hành tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đến từng hộ gia đình. Nhiều cách làm, cách triển khai đã được các xã, phường áp dụng khá đồng bộ và bài bản dưới sự hưởng ứng rộng rãi của nhân dân.

Tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku để việc triển khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo đảm bảo chất lượng, đúng thời gian đề ra, HĐND phường đã xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy phường và tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai công tác. Theo đó, HĐND phường tổ chức 2 hội nghị tại phường với sự tham gia của trên 100 lượt người là cán bộ, công chức của UBND phường, trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, tổ trưởng 13 tổ dân phố và làng Óp để thông qua nội dung Dự thảo và tiến hành hướng dẫn các đại biểu về cách thức triển khai nội dung. Bên cạnh đó, HĐND phường cũng tiến hành thành lập tổ giúp việc để tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân.

Sau hội nghị, các tổ trưởng cũng tổ chức họp dân để thông qua nội dung Dự thảo và phát tài liệu. Đối với những hộ không tham gia họp tổ, tổ trưởng phải đến từng hộ gia đình để phát phiếu và tài liệu kèm theo việc giải thích một số nội dung Dự thảo Hiến pháp để người dân hiểu và có ý kiến đóng góp thiết thực hơn. Tuy nhiên, vì tài liệu không đủ cho mỗi hộ gia đình một cuốn nên các tổ dân phố

đã chia nhóm 10-15 hộ sử dụng một cuốn theo hình thức “cuốn chiếu” hoặc thảo luận theo nhóm rồi tự đóng góp ý kiến.

Tại tổ 4, để đảm bảo cho người dân có đủ tài liệu nghiên cứu thuận tiện, nhiều đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành, phường qua các thời kỳ từng nắm được nội dung Dự thảo Hiến pháp nên đã thống nhất những tài liệu cho một số hộ dân. Tổ 4 được chia làm 8 cụm, cụm trưởng các cụm sẽ họp dân lại và thông qua từng nội dung của Dự thảo để người dân hiểu nội dung và đưa ra ý kiến đóng góp của mình. Tổ 4 cũng tổ chức họp dân 2 lần với 230 người tham gia.

Anh Nguyễn Thanh Du-Phó Chủ tịch HĐND phường Hoa Lư đánh giá: Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của UBND, Ủy ban MTTQ nên phường đã làm tốt công tác tổ chức Hội nghị, họp dân và tuyên truyền. Do đó, nhân dân trên địa bàn đã thấy được tầm quan trọng của việc sửa đổi Hiến pháp 1992 và phấn khởi tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực.

Tại thời điểm này, phường Tây Sơn cũng hoàn tất công tác lấy ý kiến đóng góp của 2.400 hộ gia đình vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Công tác lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo tại phường cũng

được chia làm 2 đợt. Đợt 1, Thường trực HĐND phường đã tiến hành cung cấp tài liệu về Dự thảo đến các đại biểu thuộc cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, Mặt trận và một số đồng chí lão thành cách mạng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố đã nghỉ hưu trước khi tổ chức hội nghị 10 ngày để các đại biểu nghiên cứu kỹ nội dung Dự thảo. Tại hội nghị, Thường trực HĐND cũng thông qua nội dung Dự thảo để các đại biểu nắm và tiến hành đóng góp ý kiến cũng như giao trọng trách cho tổ trưởng các tổ dân phố nhiệm vụ phát tài liệu và hướng dẫn người dân tham gia đóng góp ý kiến.

Đợt 2 phường tiến hành triển khai đến từng hộ gia đình với 2.000 quyển, kèm 2.400 phiếu. Tổ trưởng các tổ dân phố sau khi được tập huấn 1 buổi tại UBND phường do HĐND và UBND phường phối hợp tổ chức đã tiến hành phát phiếu cho các hộ gia đình. Bà Đào Thị Dịu- tổ trưởng tổ dân phố 10 cho biết: “Ngày 13-4, Đảng ủy phường đã tổ chức cho 185 hộ dân tổ 9 và tổ 10 để thông qua nội dung Dự thảo. Sau 2 giờ vừa đọc vừa giải thích, nhiều hộ dân cũng đã hiểu ngay nội dung và tiến hành đóng góp ý kiến, một số hộ khác xin phép được mang tài liệu về nhà nghiên cứu. Riêng những hộ thuộc tổ 10 không đi họp, tôi phải đến tận nhà để phát phiếu và tóm tắt nội dung Dự thảo cho từng hộ gia đình hiểu. Để hoàn thành công việc, nhiều lúc tôi phải đợi đến 10 giờ đêm mới gặp được dân sau khi họ đi làm hoặc buôn bán trở về nhà”.

Bà Dịu cũng cho biết thêm: “Đa số người dân tổ dân phố 10 sau khi được giải thích cũng đã hiểu được nội dung Dự thảo và đồng ý với Dự thảo. Tuy nhiên, mọi người cũng đề nghị khi ban hành Hiến pháp mới cần phải có sự kiểm tra việc thực hiện Hiến pháp nhằm đảm bảo đúng quyền và lợi ích cho nhân dân”.

H.T

Đã thành thông lệ, hàng năm vào cuối tháng 4, cả nước phát động “Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường”. Đây là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ và sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh. Tỉnh ta cũng không là ngoại lệ khi “Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường” năm nay được triển khai đồng loạt tại các địa phương từ ngày 29-4 và duy trì đến ngày Môi trường thế giới 5-6. Nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được các địa phương thực hiện nhằm bảo vệ nguồn nước và vệ sinh môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Theo báo cáo của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, những năm qua bằng nhiều nguồn vốn khác nhau tỉnh ta đã xây dựng được hệ thống nước sinh hoạt nhỏ lẻ, tập trung tại các vùng sâu, vùng xa và vùng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Nhờ đó, góp phần rất lớn trong việc nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 80% dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch; 557 trường học khu vực nông thôn có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh chiếm 89%; 94,9% trạm y tế xã cũng đã có công trình cấp nước và nhà tiêu; đặc biệt 91% trụ sở xã trên địa bàn tỉnh đã có các công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh. Tất cả đều tăng cao so với năm 2008 và những năm trước đây, góp phần hạn chế sự xuất hiện các loại dịch bệnh nguy hiểm trên người.

Thực hiện “Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường” hàng năm các

Bảo vệ nguồn nước và vệ sinh môi trường

✍ **NGUYỄN HỒNG**



Bể nước sinh hoạt làng Sơ Bir, xã Kon Thụp.

Ảnh: N.D

địa phương trong tỉnh đều hưởng ứng tích cực. Nhiều thông điệp của năm nay đã được đưa ra như: “Cấp nước và vệ sinh đảm bảo an toàn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân” hay “Bảo đảm nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội”; tập trung cao nhất là thông điệp “Nước sạch và vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn và bền vững”. Trong đó, tập trung làm những việc cụ thể như: triển khai chiến dịch cao điểm vận động nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành. Làm vệ sinh khu vực gia đình, đường làng ngõ xóm, sử dụng các công trình cấp nước và vệ sinh đảm bảo. Rà soát tình hình quản lý, khai thác hiệu quả các

công trình cấp nước tập trung và công trình vệ sinh công cộng, kiểm tra chất lượng công trình và kiểm soát chất lượng nước... Nhiều địa phương đã tích cực tham gia như huyện Chư Pưh đã tổ chức rà soát lại các công trình hư hỏng để sửa chữa. Người dân xã Kon Thụp (huyện Mang Yang) khơi thông dòng chảy để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt.

Bên cạnh đó, ngành Y tế đã có những hoạt động có ý nghĩa trong tuần lễ này

với nhiều thông điệp khác nhau. Trong đó, tập trung cấp nước và vệ sinh đảm bảo an toàn và bền vững góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, vệ sinh môi trường góp phần phòng-chống dịch bệnh... Ngành Y tế các địa phương cũng đã vận động nhân dân thu gom rác thải và các chất thải vì môi trường xanh-sạch-đẹp...

Ông Nguyễn Chúc-Phó Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh cho biết: “Đã thành thông lệ, hàng năm đều tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường. Các địa phương tham gia với các hoạt động mít tinh hưởng ứng và duy trì đến ngày Môi trường thế giới. Đây là những việc làm thiết thực góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng và bảo vệ các công trình cấp nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cũng đã hưởng ứng nhiệt tình bằng hoạt động cụ thể. Góp phần rất lớn trong việc sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng”.

Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Bảo đảm nước sạch và giữ vệ sinh môi trường là vì sức khỏe của chính mình. Vì vậy rất cần sự chung tay của mọi người nhằm bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất. **N.H**

Chuyên đề có sự phối hợp của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh

Nơi hy vọng được trao tay...

PHƯƠNG LINH

Với mục đích hỗ trợ cho các bệnh nhân nghèo mau chóng hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội,... Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo (BTBNN) tỉnh được thành lập theo Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 8-1-2011, đến năm 2012 thì đi vào hoạt động chính thức. Từ ngày thành lập đến nay, Hội BTBNN thực sự là "cầu nối" đặc lực giữa các nhà hảo tâm và bệnh nhân nghèo.

Tính đến cuối năm 2012, trên địa bàn tỉnh ta có hơn 60 ngàn hộ nghèo và gần 19 ngàn hộ cận nghèo. Hàng năm có khoảng 230 ngàn lượt người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được khám-chữa bệnh thường xuyên bằng thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, một số bệnh không được hỗ trợ 100% kinh phí điều trị nên nhiều bệnh nhân nghèo gặp rất nhiều khó khăn trong công tác khám-chữa bệnh, đặc biệt những căn bệnh hiểm nghèo như bệnh tim, ung thư...

Với phương châm "Tất cả vì bệnh nhân nghèo", Hội BTBNN vận động các nguồn thiện nguyện để thực hiện các chương trình hỗ trợ khám-chữa bệnh miễn phí cho người nghèo; hỗ trợ phẫu thuật và điều trị các bệnh hiểm nghèo cho các bệnh nhân nghèo, phẫu thuật các dị tật bẩm sinh và tim bẩm sinh, đem ánh sáng cho người mù nghèo, tặng xe lăn cho người tàn tật và trẻ em bại liệt; tặng học bổng cho học sinh và sinh viên khuyết tật nghèo... Trong năm 2012, nhờ sự ủng hộ nhiệt thành của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, Hội BTBNN tỉnh đã nhận được gần 800 triệu đồng (trong đó ủng hộ trực tiếp cho đối tượng hơn 550 triệu đồng). Từ nguồn kinh phí này, Hội

BTBNN đã giúp đỡ một phần cho các bệnh nhân bị ung thư, bị tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt có thể kể đến việc Hội đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho chương trình Bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện TP. Pleiku. Bên cạnh đó, bằng cách hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã hỗ trợ 205 triệu đồng cho các hoạt động tổ chức khám-chữa bệnh miễn phí cho 500 người nghèo và 50 suất quà tại xã Ya Hội (huyện Đak Pơ), hỗ trợ chị Lê Thị Hồng (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) phẫu thuật tim và một ca ung thư vòm họng ở phường Phù Đổng (TP. Pleiku). Ngoài ra, 120 xe lăn, 50 xe lắc trị giá 284,5 triệu đồng là món quà mà Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting ở TP. Hồ Chí Minh cũng đã được trao tặng cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, 80 triệu đồng là số tiền hỗ trợ mà chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (huyện Đak Pơ) nhận được từ Hội BTBNN TP. Hồ Chí Minh để phẫu thuật tim,...

Tính từ đầu năm 2013 đến nay, nhờ sự vận động, kêu gọi không ngừng, Hội BTBNN tỉnh đã nhận được gần 80 triệu đồng từ 14 doanh nghiệp, tổ chức đứng chân trên địa bàn tỉnh như: Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê (50 triệu đồng), Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai (10 triệu đồng), Công đoàn Ngân hàng TMCP An Bình-Chí nhánh Gia Lai (4,85 triệu đồng), Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Gia Lai (3 triệu đồng), Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (3 triệu đồng), Công ty 75-Binh đoàn 15 (2 triệu đồng)... Để một xã hội tương lai không còn người nghèo, không còn những bệnh nhân bất lực trước bệnh tật vì thiếu kinh phí chữa trị, vẫn cần lắm những sự đóng góp hết sức mình của các đơn vị, tổ chức cũng như các cá nhân trong và ngoài tỉnh. P.1

Ý kiến:

Nên bỏ quy định "cấm rẽ phải" tại một số tuyến đường

"Cấm rẽ phải" đang là một trong những nguyên nhân làm tăng lưu lượng phương tiện dừng chờ tại một số giao lộ trên địa bàn TP. Pleiku, nhất là ở ngã ba Phạm Văn Đồng-Phan Đình Phùng-nơi có lưu lượng người tham gia giao thông hàng ngày cao, điều này dễ gây nên tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Hầu mọi người đều thấy ở điểm giao lộ này có sử dụng tín hiệu đèn giao thông. Đèn tín hiệu hoạt động theo nguyên tắc 1 hướng được lưu thông thì 2 hướng dừng lại. Khi có tín hiệu đèn đỏ, ngoại trừ hướng Hoa Lư-Biển Hồ được chạy thẳng, 2 hướng còn lại đều phải dừng mà không được rẽ phải; vào giờ cao điểm phương tiện dừng chờ ở đây rất đông. Với nhận thức và thiếu nghĩ của mình, tôi cho rằng không hợp lý, làm tăng lưu lượng phương tiện dừng chờ, dễ gây nên tình trạng ùn tắc giao thông vào những giờ cao điểm.

Để lý giải cho suy nghĩ của mình tôi xin nêu ví dụ cụ thể như sau: Giả sử ở phía đường Phan Đình Phùng và hướng Hoa Lư-Biển Hồ có tín hiệu đèn đỏ, lúc này chỉ những người tham gia giao thông ở hướng Biển Hồ-Hoa Lư mới được lưu thông. Nếu cho những người tham gia giao thông ở đường Phan Đình Phùng



Ảnh minh họa.

được rẽ phải thì họ sẽ đi cùng chiều với những người đi từ phía Biển Hồ vào và hoàn toàn không có nguy cơ gây tai nạn giao thông trong trường hợp này. Và dĩ nhiên, số lượng phương tiện dừng chờ ở đường Phan Đình Phùng lúc này sẽ giảm xuống, khoảng cách từ đèn tín hiệu đến người dừng chờ sau cùng sẽ được rút ngắn lại. Khi hết tín hiệu đèn đỏ, vì khoảng cách ngắn nên toàn bộ số phương tiện dừng chờ có đủ thời gian để lưu thông, nguy cơ ùn tắc không còn. Cũng tương tự như thế khi có tín hiệu đèn xanh ở hướng Hoa Lư-Biển Hồ, người tham gia giao thông được rẽ trái về đường Phan Đình Phùng; nếu cho người tham gia giao thông hướng Biển Hồ-Hoa Lư được rẽ phải thì họ sẽ đi cùng chiều với những người vừa rẽ trái sang Phan

Đình Phùng nói trên và cũng hoàn toàn không có nguy cơ gây tai nạn giao thông. Các lợi ích khác cũng hoàn toàn giống như phân tích ở trên.

Thời gian trước, tín hiệu đèn giao thông ở đây cũng cho phép người tham gia giao thông được rẽ phải khi có đèn đỏ và theo như tôi được biết thì chưa có trường hợp tai nạn giao thông do người tham gia giao thông rẽ phải gây nên; mật độ người tham gia giao thông cũng chưa có gia tăng đột biến nhưng không hiểu vì lý do gì mà cơ quan chức năng lại gỡ bỏ tín hiệu "cho rẽ phải" khi có đèn đỏ. Việc làm này đang làm tăng đáng kể lưu lượng phương tiện dừng chờ và gây khó khăn cho người tham gia giao thông khi đi đến điểm giao lộ này.

CÁC BỘ, NGÀNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GIA LAI

• BỘ CÔNG AN:

Kiến nghị: "Đề nghị tăng cường biện pháp quản lý để ngăn chặn triệt để việc bán phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài; xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân môi giới kết hôn trái pháp luật, dụ dỗ, lừa phỉnh để bán phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài".

Trả lời:

Để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng tội phạm mua bán người, Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện chương trình hành động phòng-chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em theo Quyết định số 130/2004/QĐ-TTg, ngày 14-7-2004. Đến ngày 18-8-2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1427/2011/QĐ-TTg phê duyệt chương trình hành động phòng-chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, tình hình tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, có tổ chức chặt chẽ, xuyên quốc gia. Thống kê cho thấy, từ năm 2004 đến hết tháng 12-2012, cả nước đã phát hiện 3.046 vụ/5.260 đối tượng, lừa bán 6.628 nạn nhân; so với trước khi triển khai Quyết định số 130/2004/QĐ-TTg, số vụ tăng 2,5 lần, số đối tượng tăng 2,7 lần và số nạn nhân tăng 2,9 lần.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Công an đã và đang triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hành vi môi giới hôn nhân với người nước ngoài trái pháp luật, dụ dỗ, lừa phỉnh để mua bán phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài; trong đó, tập trung vào những biện pháp trọng tâm sau:

- Phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản có liên quan đến công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm mua bán người, như ban hành các văn bản để triển khai thi hành Luật Phòng-chống mua bán người và các công ước, nghị định thư có liên quan; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hôn nhân với người nước ngoài (Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; ban hành nghị định thay thế Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, ngày 10-7-2002 và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP, ngày 21-7-2006 nhằm khắc phục những bất cập trong việc phỏng vấn, đăng ký kết hôn và ghi hồ sơ hôn nhân có yếu tố nước ngoài); sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 1999 trong đó có nội dung về biện pháp xử lý hình sự đối với những người có hành vi môi giới, dẫn dắt hôn nhân bất hợp pháp với người nước ngoài thay vì xử lý hành chính như hiện nay; nghiên cứu, xây dựng, ký kết các hiệp định hoặc thỏa thuận với các nước có nhiều phụ nữ, trẻ em Việt Nam bị mua bán hoặc có nhiều phụ nữ Việt Nam lấy chồng bất hợp pháp để đưa ra các biện pháp nhằm làm lành mạnh hóa quan hệ hôn nhân giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài, bảo hộ công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài...

- Phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư pháp và các địa phương đánh giá kết quả hoạt động của 16 trung tâm hỗ trợ tư vấn kết hôn, trong đó có những trung tâm tư vấn pháp luật kiêm tư vấn kết hôn với người nước ngoài để rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình. Đồng thời, triển khai thí điểm thành lập Công ty tư vấn hôn nhân quốc tế của Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh để tạo hành lang pháp lý, chỗ dựa cho phụ nữ được tư vấn trước khi kết hôn với người nước ngoài.

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng-chống mua bán người, tạo cơ chế phối hợp toàn diện (Việt Nam đã ký kết các văn bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, hiệp định song phương về phòng-chống mua bán người với Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và đang xúc tiến ký kết với Malaysia; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Interpol, Aseanapol, Rồng Xanh, Uniap... truy bắt các đối tượng, giải cứu các nạn nhân bị mua bán).

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động mua bán người, như: tổ chức phát động phong trào quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng-chống mua bán người; tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng mua bán người, hậu quả của việc mua bán người; cảnh báo nguy cơ trở thành nạn nhân của các hành vi mua bán người... nhất là ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa.

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương rà soát, nắm tình hình liên quan đến môi giới hôn nhân với người nước ngoài. Tập trung lực lượng điều tra, triệt phá các đường dây tổ chức mua bán người cả trong nội địa và xuyên quốc gia; các trung tâm môi giới, tụ điểm trá hình về hôn nhân bất hợp pháp, cho nhận con nuôi, xuất khẩu lao động... để lừa đảo, mua bán người, đưa người ra nước ngoài trái phép; phối hợp với Tòa án, Viện kiểm sát các cấp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chấn chỉnh công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, quản lý khách sạn, nhà nghỉ, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài...



● Ngày 17-5, Bộ Giáo dục-Đào tạo cho biết đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013.

Một trong những đề nghị quan trọng của Bộ Giáo dục-Đào tạo với các địa phương là tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12; nghiêm cấm việc lợi dụng kỳ thi để vận động thu tiền, ép học sinh học thêm trái quy định.

● Ngày 18-5, ông Nguyễn Xuân Hồng-Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho biết, qua lấy mẫu giám sát đã phát hiện chất trừ sâu aldicarb trong gừng nhập khẩu từ Trung Quốc đang bày bán tại các chợ Việt Nam.

Theo ông Hồng, aldicarb là một loại thuốc cực độc, có thể làm tổn thương hệ hô hấp, hệ thần kinh, gây đau đầu, run rẩy và thậm chí tử vong nếu tồn dư nhiều trong người.

● Thông tin từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho biết Việt Nam có 3 kỷ lục gia vừa được Tổ chức Kỷ lục châu Á xét duyệt vào top 30 các kỷ lục gia châu Á năm 2013. Đó là Nghệ sĩ Ưu tú-đạo diễn Nguyễn Văn Lương, họa sĩ Trương Hán Minh và họa sĩ Đặng Ái Việt.

Các kỷ lục gia này chính thức trở thành kỷ lục gia châu Á lúc 9 giờ, ngày 18-5-2013.

● Vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam đã có thể gửi về những tấm ảnh tuyệt đẹp về mọi địa điểm trên trái đất. Viện Công nghệ Vũ trụ Việt Nam cho biết, tính đến thời điểm này, việc căn chỉnh vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam trong quỹ đạo đang được thực hiện rất thuận lợi. Sau khi phóng vệ tinh viễn thám vào quỹ đạo, sẽ có 2 yếu tố chính cần căn chỉnh là quỹ đạo và hệ thống quang học. Toàn bộ quá trình căn chỉnh vệ tinh dự kiến kéo dài trong 3 tháng và do các chuyên gia của nhà sản xuất vệ tinh là Astrium (Liên minh châu Âu) thực hiện.

HÀ SỰ (tổng hợp)

Hong Kong lo ngại nguy cơ trở thành trung tâm buôn lậu ma túy

Chính quyền Hong Kong đang lo ngại nguy cơ thành phố này trở thành một trung tâm buôn bán và vận chuyển ma túy của khu vực. Ngày 17-5, nhà chức trách Úc đã thu giữ một lượng ma túy đá trị giá 340 triệu đô la Hong Kong (43 triệu USD) có nguồn gốc từ đặc khu này. Đây là vụ thu giữ ma túy lớn thứ năm chỉ trong 13 tháng qua.

Tính trong 13 tháng qua, chính quyền Úc đã thu giữ hơn 500 kg ma túy đá có nguồn gốc từ Hong Kong. Con số này cao gấp 10 lần lượng ma túy tổng hợp chính quyền Hong Kong thu giữ được tại đây trong 5



năm qua. Tổng cộng 7 nghi can người Hong Kong đang bị truy tố ở Úc.

(theo TuoiTre)

Máy bay Nga chở 136 người cháy dữ dội sau khi hạ cánh

Ngày 18-5, chiếc máy bay của Hãng Hàng không UTair trong chuyến bay từ thành phố miền Nam Stavropol của Nga đến thủ đô Matxcơva bốc cháy ở phần bánh trái ngay sau khi hạ cánh khiến hơn 130 hành khách và nhân viên phi hành đoàn phải sơ tán lập tức. 5 xe cứu hỏa đã được điều tới để dập tắt vụ cháy.

Sân bay Vnukovo đã bị đóng cửa từ 7 giờ 48 phút đến khoảng 10 giờ



ngày 18-5 (giờ địa phương) để đưa chiếc máy bay ra khỏi đường băng. Không ai trong số 136 hành khách và nhân viên phi hành đoàn bị thương trong vụ việc. Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy vẫn đang được điều tra.

(theo TuoiTre)

TRUNG QUỐC: Phát hiện gạo nhiễm kim loại nặng

Cục Quản lý giám sát thực phẩm được phẩm thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) vừa công bố kết quả kiểm tra đối với tình hình an toàn thực phẩm quý I, trong đó có kết quả cho thấy 44,4% lượng gạo và các loại sản phẩm chế biến từ gạo có chứa chất Cadmium (Cd-1 trong 3 kim loại gây nguy hiểm nhất cho sức khỏe con người, hiện diện trong đất) vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Trong những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước, đất đai đã khiến trung bình mỗi năm 10% lượng lúa gạo Trung Quốc bị nhiễm Cd.

(theo SGGP)

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

● THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

● THÔNG TIN - QUẢNG CÁO



CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI NGẮN HẠN DỰ THƯỜNG NĂM 2013

8.101
Giải thưởng

Tổng giá trị giải thưởng khoảng 12 tỷ đồng

THỜI GIAN HUY ĐỘNG

Từ ngày 14/05/2013 đến hết ngày 12/07/2013

SỐ LƯỢNG HUY ĐỘNG DỰ KIẾN

15.000 tỷ VND và 20 triệu USD

KỲ HẠN

3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, và 364 ngày

ĐỊA ĐIỂM HUY ĐỘNG

Tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc

GIẢI ĐẶC BIỆT
01 XE Ô TÔ TOYOTA CAMRY 2.5G



10 GIẢI NHẤT
MỖI GIẢI 01 XE MÁY SH 150cc 2013



20 Giải nhì

mỗi giải
01
cây vàng
SJC

30 Giải ba

mỗi giải
05
chỉ vàng
SJC

40 Giải tư

mỗi giải
01
chỉ vàng
SJC

8.000 Giải KK

mỗi giải
01
triệu VND

Agribank phối hợp với Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô tổ chức quay số trúng thưởng, công bố kết quả tại tất cả các chi nhánh trong cả nước, trên website Agribank, các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo cho người trúng thưởng

Thông tin chi tiết xin Quý khách vui lòng liên hệ: Tại tất cả các chi nhánh và Phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai

ĐT: 0593 719093 / 3883192

www.agribank.com.vn



CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH GIA LAI

Đơn vị tặng 68 tờ báo Gia Lai cho chi Hội Phụ nữ các xã khó khăn trong tỉnh



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU MANG YANG

Đơn vị tài trợ 128 tờ báo Gia Lai/kỳ cho 120 chi hội Cựu chiến binh và 8 chi hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Đak Đoa